

ด่วนที่สุด



ที่ มท 0801.2/ว 470

ถึง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

พร้อมนี้ ขอส่งสรุปข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ห้องประชุม 5501 (อาคาร 5 ชั้น 5) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานเลขาธิการกรม

ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก

โทร. 0-2241-9014

โทรสาร 0-2241-9019

สรุปข้อสั่งการในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ครั้งที่ 1/2550

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5

นายสมพร ใช้บางยาง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2550 และมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อผู้บริหารในสังกัดและท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

ประเด็น	สาระสำคัญ/รายละเอียด
<p>ข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>1. นโยบายของรัฐบาล</p>	<p>(1) การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <ul style="list-style-type: none">- หน่วยงานหลักคือ พช. สำหรับ สธ. ทำหน้าที่สนับสนุน เพราะฉะนั้นเรื่อง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ให้พยายามประสานกับ พช. ซึ่งได้กำหนดแนวทางไว้เรียบร้อยแล้ว เราต้องให้ความร่วมมือและประสานกับ อปท. ให้นำแนวทางดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ- ผากท้องถิ่นจังหวัด ประสานพัฒนาการจังหวัดด้วยว่ามีอะไรให้ท้องถิ่น สนับสนุนบ้าง <p>(2) การให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข</p> <ul style="list-style-type: none">- ปค. เป็นหน่วยงานหลัก โดยได้จัดทำหลักสูตรร่วมกันระหว่าง ปค., พช. สป. และ สธ. ตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตร โดย สธ. มีหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน เช่นเดียวกับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง <p>(3) ไซ้หัวदनก</p> <ul style="list-style-type: none">- ได้มีหนังสือสั่งการไปแล้ว ขอให้ช่วยดูแลในเบื้องต้นเช่นเรื่องการทำ ความสะอาด เรื่องคน เรื่องสัตว์ปีก เรื่องการรายงาน โดยเน้นเรื่อง การป้องกันเป็นหลัก <p>(4) การแก้ไขปัญหาเสพตติ</p> <ul style="list-style-type: none">- รัฐบาลมีความเป็นห่วง เนื่องจากมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เป็นปัญหาต่อสังคม ในหลักการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพตติแห่งชาติกำหนดชัดเจนให้ท้องถิ่นทุก ประเภททุกแห่งจัดตั้งศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพตติของท้องถิ่นนั้นๆ ขึ้นมา ถือเป็นภารกิจหลักของท้องถิ่นอันหนึ่ง

ประเด็น	สาระสำคัญ/รายละเอียด
<p>2. เรื่องการตรวจเยี่ยมจังหวัด</p> <p>3. งานด้านการข่าว</p> <p>4. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา</p>	<p>(5) ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปค. เป็นหน่วยงานหลัก สธ. เป็นหน่วยงานสนับสนุน เราต้องให้ท้องถิ่นสนับสนุนในการกิจซึ่งเป็นเรื่องที่เสริมกับยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขของรัฐบาลด้วย - ตั้งแต่เดือน ก.พ. 50 เป็นต้นไป รพช.มท. จะไปตรวจเยี่ยมนโยบายสำคัญๆ ในจังหวัดต่างๆ บางเรื่องอาจไปติดตามภารกิจของท้องถิ่น ให้คอยประสานด้วย - เป็นเรื่องที่ รพช.มท. และ รพช.มท. เน้นย้ำ ได้มอบให้ สล. ไปวางเครือข่ายในส่วนของการสร้างกระบวนการด้านข่าวสารทั้งในระดับส่วนกลางและภูมิภาค ขอความร่วมมือท้องถิ่นจังหวัดด้วย - ในปีนี้ จะมีกิจกรรมหลักๆ ที่จะขอความร่วมมือ 3 เรื่อง <ul style="list-style-type: none"> (1) ขอเชิญชวนให้บุคลากรในสังกัดและ อปท. พี่น้องประชาชนทั่วไปให้ใส่เสื้อเหลืองกันตลอดปี 2550 (2) ขอให้ท้องถิ่นให้ความร่วมมือกับจังหวัด/อำเภอ ในการตรวจตราเรื่องการประดับธงตราสัญลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ หากชำรุดก็ให้รีบซ่อมแซม ช่วยเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ใหม่ด้วย และรณรงค์ให้ท้องถิ่นสนับสนุนไปถึงชาวบ้าน (3) โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา <ul style="list-style-type: none"> - ในรายละเอียดได้มีหนังสือแจ้งไปแล้ว แนวคิดนี้เห็นว่าโครงการดังกล่าว สมประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายเป็นการสนองต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน สนองต่อชาวบ้านที่ยากจน สนองต่อนโยบายของรัฐบาล คือเน้นในเรื่องการสงเคราะห์คนยากไร้ผู้ด้อยโอกาส อีกเรื่องหนึ่งคือสนองต่อภารกิจของ มท. คือบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ จำนวน 8,880 หลัง โดยจะมีการส่งมอบและถ่ายทอดสดพร้อมกันทั่วประเทศ <ul style="list-style-type: none"> - มอบ ผอ.สน.สส. ประสาน ร.อปค. เรื่องขอเลขที่บ้านให้เหมือนกันทั่วประเทศคือบ้านเลขที่ 9/80 ความหมายคือรัชกาลที่ 9 ครบรอบ 80 ปี - การคัดเลือกคนอย่าให้มีคำครหา ต้องมีการทำประชาคมเพื่อหาคนที่ยากจนจริง เป็นที่ยอมรับของคนในพื้นที่ ในส่วนของการก่อสร้างต้องได้เกณฑ์มาตรฐาน - ถ้าทราบว่ามีคนลงมือสร้างบ้านหลังแรกที่ไหนให้ช่วยบอกด้วยเพื่อจะได้

ประเด็น	สาระสำคัญ/รายละเอียด
5. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน ส่วนที่ สก.รับผิดชอบ	<p>นำไปลงข่าว และเวลาที่ รมช.มท. ลงไปในพื้นที่ให้นำเรียนท่านด้วยว่ามี การสร้าง บ้านไปแล้วก็หลัง ที่ไหนบ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการดำเนินการช่วยเหลือเพิ่มเติม
6. การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นพันธกิจหลักของ สก. ที่เพิ่มขึ้นมา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในปีนี้ทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับผิดชอบอยู่ที่ถ้ำไอนมา และตั้งขึ้นมาใหม่ต้องเข้าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ ซึ่ง ร.อ.สธ. นายวสันต์ วรรณวโรทร กำลังจัดทำมาตรฐานอยู่ - การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เปิดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี- โท ด้านปฐมวัย ตั้งเป้าหมายไว้ว่า 3-5 ชำนาญศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กทุกศูนย์ หัวหน้าศูนย์ต้องจบปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำ เพราะเราถือว่าการปู พื้นฐานระดับล่างก่อนที่จะเข้าไปสู่การศึกษาภาคบังคับ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เป็นการสร้างแนวคิด ทศนคติ เพราะฉะนั้นเรื่องการศึกษาเราต้องให้ความสำคัญ เป็นอย่างยิ่งควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กร - การศึกษาภาคบังคับ ได้มอบนโยบายกับผู้บริหารสถานศึกษาท้องถิ่นไปแล้วว่า เราจะมาจัดสถานศึกษาที่เราทำไปอยู่แล้วให้ดีมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับเทียบเคียง กับนานาชาติ - ฝากท้องถิ่นจังหวัดช่วยดูโรงเรียนที่ถ้ำไอนมาใหม่ทั้งในส่วนของ อบต., อบจ. และเทศบาลยังไม่ค่อยมั่นใจ เนื่องจากมีประสบการณ์และบุคลากรน้อย ให้ประสานกับ อบท. ถ้าขาดเหลืออะไรที่สามารถช่วยได้ เช่นวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ทาง สก. จะช่วยทันที ในเบื้องต้นให้ประสานกับท้องถิ่นที่ รับผิดชอบก่อน
7. เรื่องสาธารณภัย	<ul style="list-style-type: none"> - ได้มีหนังสือสั่งการไปชัดเจนแล้ว ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานแรกที่จะต้องดำเนินการ ทันทันทีในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆ เช่นกรณีไฟไหม้ ให้ที่פקพิง ย้ายคน ซึ่งเราทำอยู่ แล้วถือเป็นเรื่องกิจกรรมทางสังคม
8. การช่วยเหลือผู้ได้รับผล กระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	<ul style="list-style-type: none"> - ขณะนี้มีกองทุนเบื้องต้นอยู่ 3 ล้านบาทจากกองทุน อบจ. เทศบาล และงบ บริหารจัดการศึกษา ปริญญาตรี – โท กองทุนละ 1 ล้านบาทสำหรับไว้ให้ความ ช่วยเหลือบุคลากรของท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่

ประเด็น	สาระสำคัญ/รายละเอียด
	<p>ในหลักการถ้าเสียชีวิตให้ 100,000 บาท ถ้าบาดเจ็บไม่เกิน 50,000 บาท (จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาท) กรณีที่ไม่ใช่บุคลากรโดยตรง จ่ายให้ไม่เกิน 30,000 บาท ถือเป็นน้ำใจของชาวท้องถิ่น</p> <p>- จะให้ความสำคัญกับจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นลำดับต้นๆ ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงให้ขอยกเว้นระเบียบกับ ผวจ. ได้เลย โดยได้มอบให้ ร.อ.สท.(นายวัลลภ พริ้งพงษ์) ทำหนังสือเน้นย้ำไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกครั้งหนึ่ง</p>
<p>9. การทำ MOU กับภาคส่วนต่าง ๆ</p>	<p>- ต่อไปจะมึงานที่ทำ MOU กับส่วนต่างๆ เพิ่มมากขึ้นถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ขณะนี้กำลังลงนามร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อดูเรื่องการจัดสวัสดิการสังคม และการลงนามกับ ธ.กรุงไทย เรื่องการชำระภาษีผ่านธนาคาร ในหลักการ สท. ไม่ได้ลงนามร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ อย่างเดียวแต่ให้ อปท. มาร่วมด้วย เพื่อให้เห็นถึงความร่วมมือ ดังนั้น ในระดับพื้นที่ท้องถิ่นจังหวัดและอำเภอต้องรับทราบและให้ความร่วมมือด้วย</p>
<p>10. การปรับปรุงโครงสร้าง สท.ปส.</p>	<p>- จะปรับโครงสร้าง สท.ปส. โดยเพิ่มตำแหน่งผู้ตรวจฯ จากเดิมที่มีอยู่คนเดียวปรับเป็น 6 คนตามกรอบที่มีอยู่ โดยจะปรับทั้งสำนักและตัวบุคคลโดยจะเอาผู้ที่มีอาวุโสมาช่วยเป็นผู้ตรวจ เพราะมีประสบการณ์จะทำให้ทำหน้าที่เหมือนผู้ช่วยอ.สท. ไปทำงานในพื้นที่ สำหรับสำนัก/กอง จะยังไม่ปรับจนกว่าจะมีการปรับปรุงโครงสร้าง 5 ปี ของ สท.</p>
<p>11. การปรับปรุงฐานะของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและอำเภอ</p>	<p>- ขณะนี้ได้ส่งเรื่องให้สำนักงาน กพร. ปรับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และอำเภอเป็น ส่วนภูมิภาค</p> <p>- มท. มีความต้องการปรับให้เป็นส่วนภูมิภาคทั้งในส่วน ของ สท. และ ปก.</p> <p>- ที่ผ่านมารื่องของท้องถิ่นจังหวัดและอำเภอไม่ค่อยผ่าน ผวจ. และนายอำเภอ จะมีหนังสือเน้นย้ำไปอีกทีว่าในการทำงานถึงแม้เราจะเป็นส่วนกลางเราก็ต้องถือว่าเราเป็นเหมือนส่วนภูมิภาค ขอให้ให้ความสำคัญกับอำเภอและจังหวัด</p>
<p>12. แนวทางการทำงานไปสู่ความสำเร็จ</p>	<p>(1) การบูรณาการและการมีส่วนร่วมขอให้เป็นหลักในทุกเรื่อง ถ้าตัวเราหรือองค์กรสามารถบูรณาการหรือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมได้มากเท่าไรความสำเร็จในการทำงานจะเกิดขึ้นมากเท่านั้น</p> <p>(2) ต้องสร้างภาพลักษณ์เรื่องความโปร่งใส เรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบต้อง</p>

ประเด็น	สาระสำคัญ/รายละเอียด
	<p>เล็ก ต้องไม่มี การเรียกรับผลประโยชน์ต้องไม่มี ส่วนตัว อสถ. และ ร.อสถ. ยืนยันแล้วไม่มีเรื่องนี้เป็นอันขาด ขอให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติด้วย เราต้องแก้ ภาพต่างๆ เหล่านี้ให้ได้ ขอให้ประพฤติปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้อง การทำงาน แบบเก่าๆ ขอให้ยกเลิก ให้ยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ความถูกต้อง ที่ผ่าน มาแล้วไม่เป็นอะไร ขอให้เริ่มต้นใหม่</p>
<p>13. การบริหารงานบุคคล</p>	<p>- จะใช้ระบบคุณธรรม โดยยึดหลักความรู้ความสามารถเป็นหลักเกณฑ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ จะทำโดยหารือกับ ร.อสถ. ทั้ง 3 ท่านเป็นหลัก พยายามให้ ความเป็นธรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ การโยกย้ายอาจจะบ้างแต่จะให้น้อย ที่สุด จะให้โอกาสในการทำงานก่อน</p>
<p>14. การประกวดคำขวัญ เรียงความ เนื่องในโอกาสครบรอบ 115 ปี มท.</p>	<p>- สล. ได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปแล้ว ฝากบุคลากรในสังกัด สล. หากใครมีแนวคิด ดีๆ ช่วยส่งให้ สล. ด้วย (ภายในวันที่ 28 ก.พ. 50)</p>
<p><u>ข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น (นายรัชชชัย พิทักษ์กุล)</u></p>	
<p>1.เบี่ยยังชีพคนชรา</p>	<p>- มีการปรับจากเกณฑ์เดิมโดยเพิ่มอัตราจากเดือนละ 300 บาท/คน เป็น 500 บาท/คน และเพิ่มจำนวนคนตามฐานข้อมูลใหม่ ต้องทำความเข้าใจเรื่องเงินที่โอน ไปให้ชัดเจน</p>
<p>2.การช่วยเหลือผู้ประสบภัย</p>	<p>- ในส่วนของเด็กนักเรียนอยากให้ติดตามเงินให้เข้าบัญชีเด็กให้ครบด้วย - เงินที่จัดสรรไปเรื่องซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่ภู่าน้ำท่วมให้แจ้งสำนักงาน ท้องถิ่นอำเภอติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติ ทุกโครงการด้วย</p>
<p>3.บรรยากาศของการร่าง รธน.</p>	<p>- ในส่วนของ สล. มีความเคลื่อนไหว โดย อสถ. ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่ง ดูความเคลื่อนไหวของการร่างรัฐธรรมนูญ และเกาะติดสถานการณ์ เพราะ สล. มีส่วนเกี่ยวข้องกับ อปท. เรื่องของรัฐธรรมนูญที่ออกมาจะส่งผลถึงการทำงานของ อปท. อยากให้ท้องถิ่นจังหวัดติดตามบรรยากาศในพื้นที่ของตนเองด้วย</p>

ประเด็น	สาระสำคัญ/รายละเอียด
<p>4.การร้องเรียน</p> <p>ข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายวัลลภ พริ้งพวงษ์)</p> <p>1.การใช้จ่ายงบประมาณ.</p>	<p>- จะปรับปรุงแบบวิธีการใหม่ จะกำหนดประเด็นที่จะต้องสอบประเด็นอะไรบ้าง ควรไปสอบปากคำใคร เอกสารที่จะต้องนำมาประกอบที่จะพิสูจน์ประเด็นนั้นควรจะต้องประกอบไปด้วยเอกสารใด ซึ่งจะทำให้การทำงานง่ายและเร็วขึ้น ประเด็นเรื่องการทุจริตให้เลือกมาทำเลยอย่าให้เกิน 30 วัน ถือเป็นเรื่องนโยบาย</p> <p>- ผากท้องถิ่นจังหวัดทุกท่านไปตรวจสอบว่าในจังหวัดมี อปท. ใดบ้างที่ยังไม่ประกาศใช้งบประมาณ คงต้องเร่งรัดในส่วนนี้ด้วย เพื่อเวลาที่ สธ. จัดสรรเงินอุดหนุนไปแล้วจะได้เบิกจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้ได้ ซึ่งเงินอุดหนุนทั่วไปงวดแรกจะจัดสรรภายในเดือน ก.พ. 50 งวดที่ 2 ประมาณเดือน เม.ย. 50</p> <p>- เบี้ยยังชีพคนชรา ผากท้องถิ่นจังหวัดให้โอนให้ อปท. ภายใน 3 วันหลังจากที่เม็ดเงินลงไปแล้ว</p> <p>- เรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประปาโคราช เป็นโครงการที่เป็นที่สนใจของคณะกรรมการติดตามงบประมาณ ขณะนี้ตั้งมา 2 ปี แล้ว ผากให้ไปดูว่าอยู่ในขั้นตอนไหน</p>

สำนักงานเลขาธิการกรม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น